



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๒๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑- ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๖๙ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.ยืนยันพร้อมจัดสถานที่รองรับการเข้าพักรักษาของผู้ป่วยโควิด-๑๙
- ❖ กทพ.ขยายบริการบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง - จัดสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

❖ กทพ.ยืนยันพร้อมจัดสถานที่รองรับการเข้าพักรักษาของผู้ป่วยโควิด-๑๙

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทพ. กล่าวถึงการประสานส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเข้าพักรักษาใน Hospitel และโรงพยาบาลสนามว่า ที่ผ่านมาสำนักการแพทย์ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเปิดบริการสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อรับแจ้งและบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมถึงประสานรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยคัดแยกผู้ป่วยตามลำดับอาการรุนแรงของโรค สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมและตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่การรักษา สำหรับกลุ่มที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยง จะส่งต่อไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหลัก ส่วนหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จะเป็นสถานที่ดูแลพักฟื้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕-๗ วัน และมีภาพถ่ายรังสีปอดคงที่ ไม่มีอาการไข้ ยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารและดูแลตนเองได้ดี ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช กรณีมีโรคประจำตัวต้องควบคุมอาการได้ดี เตรียมยาให้พร้อมสำหรับรับประทานด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงต้องกลับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลัก เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามให้ผู้ป่วยรับทราบ พร้อมเน้นย้ำการดำเนินมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด และห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ ตลอดจนนำข้อแนะนำดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลและสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจแนวทาง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

❖ กทพ. ...

❖ กทม.ขยายบริการบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง - จัดสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงอายุ โดยระบุผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าผู้สูงอายุในชนบท และเมืองต่าง ๆ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองหลวงไม่เหมาะสมว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยจัดหาพื้นที่ขยายบริการบ้านพักคนชรา ๔ มุมเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แห่ง คือ บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๒ ไร่ ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๗ เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ รักษาพยาบาล การจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี ตามคุณสมบัติที่กำหนด นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ยังได้จัดบริการด้านสวัสดิการและให้การ สงเคราะห์อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุพิเศษ ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยสี่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุดินแดงได้จัดบริการทางสังคมในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุแบบเข้าไป-เย็นกลับ มีกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ตลอดจนการจัดฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังได้พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออาหารและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ในทุกด้าน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ การป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ จัดบริการด้านนันทนาการ จัดบริการด้านสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงจัดบริการด้านสวัสดิการ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้ จัดหาที่อยู่อาศัย และจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เน้นจัดบริการ ด้านสาธารณสุขและสังคม โดยให้ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้ง ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดหาที่อยู่อาศัยและจัดสวัสดิการตามสิทธิประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร